

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ**  
**HOÀN THÀNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC TẬP SỰ PHẠM CHO**  
**ĐOÀN TTSP TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI**

Thực hiện Công văn số 990/ĐHSPHN-ĐT ngày 26/7/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội về thực tập sự phạm; Quyết định số 452/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 10/2/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế thực tập sự phạm; Quyết định số 451/QĐ-ĐHHL ngày 14/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực tập sự phạm; Kế hoạch số 174/KH-ĐHHL ngày 15/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức thực tập sự phạm cho Đoàn sinh viên TTSP trường ĐHSP Hà Nội tại trường Đại học Hoa Lư, ngày 22/10/2023, tại trường Đại học Hoa Lư đã diễn ra việc tổng kết tổ chức thực tập sự phạm cho Đoàn TTSP trường ĐHSP Hà Nội.



Trong Báo cáo tổng kết tổ chức thực tập sự phạm cho Đoàn TTSP trường ĐHSP Hà Nội, đồng chí Đoàn Sỹ Tuấn – Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị đã chỉ rõ:

1. Mục đích của tổ chức TTSP là: Nhằm thực hiện Kế hoạch số 174/KH-ĐHHL ngày 15/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức thực tập sự phạm cho Đoàn sinh viên TTSP trường ĐHSP Hà Nội tại trường Đại học Hoa Lư; củng cố kiến thức đã được trang bị, gắn lí thuyết với thực hành, lí luận với thực tiễn. Tạo điều kiện cho sinh viên trong đoàn TTSP chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng kiến thức

đã học vào việc rèn luyện các kỹ năng giáo dục và dạy học trong thực tế nhà trường, từ đó hình thành và rèn luyện năng lực sư phạm; đi sâu tìm hiểu thực tế giáo dục, tiếp xúc với sinh viên và giảng viên trường Đại học Hoa Lư; hình thành tình cảm nghề nghiệp, thúc đẩy quá trình tự rèn luyện theo yêu cầu của nghề nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; nắm vững những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giảng viên; thực hiện tốt quy chế đào tạo của trường ĐHSP Hà Nội. Thành phần Đoàn TTSP (Gồm 22 sinh viên Chuyên ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh, K70, Khoa LLCT – GDCD) trường ĐHSP Hà Nội. Thời gian tiến hành tổ chức TTSP là 2,5 tháng (từ ngày 14/8/2023, đến hết ngày 22/10/2023) tại trường Đại học Hoa Lư.

2. Nội dung thực tập sư phạm: Đợt 1, tổ chức cho sinh viên nghe 01 báo cáo về đặc điểm, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục địa phương và tìm hiểu về tình hình thực tiễn giáo dục của trường thực tập; 01 báo cáo về công tác Đoàn; 01 báo cáo về chủ nhiệm của giảng viên chủ nhiệm giỏi. Chia Đoàn thực tập thành 3 nhóm thực tập giảng dạy, mỗi nhóm có từ 7-8 sinh viên. Nhóm thực tập giảng dạy đồng thời là nhóm thực tập giáo dục. Mỗi sinh viên tham dự 02 tiết giờ dạy mẫu và thực hành giảng dạy ít nhất 03 tiết với 03 giáo án khác nhau. Tổ chức 02 giờ sinh hoạt lớp; 02 hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đợt 2, Chia Đoàn thực tập thành 3 nhóm thực tập giảng dạy, mỗi nhóm có từ 7-8 sinh viên. Thành viên nhóm thực tập giảng dạy đồng thời là thành viên nhóm thực tập giáo dục. Mỗi sinh viên thực hành giảng dạy ít nhất 05 tiết với 05 giáo án khác nhau. Tổ chức ít nhất 02 giờ sinh hoạt lớp; 03 hoạt động ngoài giờ lên lớp, tham gia cùng giảng viên tham vấn tâm lý học đường cho học sinh, xử lý các tình huống giáo dục nảy sinh. Mỗi sinh viên tham dự và ghi chép nội dung các buổi chào cờ và sinh hoạt lớp. Sinh viên tham gia các hoạt động khác diễn ra trong nhà trường trong thời gian xuống trường thực tập và theo yêu cầu của trường thực tập.



**MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ BUỔI TỔNG KẾT TTSP**



**MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ BUỔI TỔNG KẾT TTSP**

3. Sau 2,5 tháng (từ ngày 14/8/2023, đến hết ngày 22/10/2023), Đoàn TTSP đã hoàn thành toàn bộ Kế hoạch đã đề ra. 100% sinh viên hoàn thành TTSP. 02 sinh viên được đề nghị Khen thưởng Cấp trường; 07 sinh viên được đề nghị Khen thưởng Cấp khoa. Qua đợt thực tập sư phạm đã góp phần giáo dục sinh viên về phẩm chất, đạo đức nhà giáo; rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn chuyên ngành đào tạo, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng công tác; hiểu biết về thực tiễn giáo dục, giao lưu, tiếp xúc với cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường; bồi dưỡng thêm cho sinh viên tình cảm gắn bó với môi trường sư phạm, công tác giáo dục và đào tạo của nhà trường.

4. Đồng chí Đoàn Sỹ Tuấn – căn dặn sinh viên khi trở về với cơ sở đào tạo và công tác sau này, cần tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất nhà giáo; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng công tác; nghiên cứu kỹ chương trình,

giáo trình; kết tinh hoá kiến thức, đảm bảo nội dung kiến thức cơ bản, hệ thống, thiết thực, hiện đại; đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, áp dụng CNTT, thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong dạy học... Đồng chí đã chúc các em sinh viên trong Đoàn TTSP luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, học tập. Đồng chí Đoàn Sỹ Tuấn đã tặng sách “*Hướng dẫn nghiên cứu giáo trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh*” cho sinh viên Đoàn TTSP.

Thay mặt, Trường ĐHSP Hà Nội, Đoàn TTSP trường ĐHSP Hà Nội, TS. Dương Văn Khoa – Trưởng Đoàn TTSP và các sinh viên trong đoàn đã cảm ơn trường Đại học Hoa Lư, Bộ môn Lý luận chính trị của nhà trường đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Đoàn TTSP hoàn thành tốt nhiệm vụ TTSP của mình. Buổi tổng kết diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi, và ý nghĩa.



**MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ BUỔI TỔNG KẾT TTSP**

**Người viết tin: Đoàn Sỹ Tuấn**